

พาณิชย์ขยายตลาดสินค้าไทยในตอนนี้ได้ของเกาหลีใต้ จัดตั้งสำนักงานผู้แทนทางการค้า ณ เมืองปูซาน

เกาหลีใต้เป็นตลาดที่มีศักยภาพมาก สำหรับสินค้าไทย เนื่องจากประชากรมีรายได้ต่อหัวสูงถึงคนละ 30,000 เหรียญสหรัฐฯต่อคน มีประชากร 50 กว่าล้านคน และเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศในกลุ่ม OECD แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงสำหรับสินค้าไทยโดยเฉพาะกับประเทศคู่แข่งที่มีข้อตกลงการค้าเสรีกับเกาหลีใต้ เช่น เวียดนาม, สหรัฐฯ และออสเตรเลีย ในปี 2563 การค้าระหว่างไทย - เกาหลี มีมูลค่าการค้ารวม จำนวน 11,902 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไทยส่งออกมาเกาหลี มีมูลค่า 4,242 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และไทยนำเข้าจากเกาหลีจำนวน 7,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งนับว่าไทยยังขาดดุลการค้า 3,417 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น สินค้าไทยยังมีโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยในเกาหลีใต้ได้อีกมาก สินค้าไทยที่มีศักยภาพ ในเกาหลีใต้ ได้แก่ สินค้าผลิตภัณฑ์ยางพารา ยางพารา ไม้และผลิตภัณฑ์ ไม้สัดและไม้แปรรูป อาหารสำเร็จรูป ผลไม้สด กระดาษ และสินค้าเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ตลอดจน ธุรกิจร้านอาหารไทย ธุรกิจเกมส์ แอนิเมชัน และธุรกิจภาพยนตร์ บันเทิง เป็นต้น

ในปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล (สคต.ณ กรุงโซล) ในการดูแลตลาดของสาธารณรัฐเกาหลี มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมขยายตลาดในส่วนของกรุงโซล ที่เป็นเมืองหลวง และเมืองรองในส่วนตอนเหนือของเกาหลีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอในการสนับสนุนและส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าไทยให้ครอบคลุมตลาดเกาหลีทั่วประเทศ ดังนั้น **อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ** ได้มอบให้ สคต.ณ กรุงโซล จัดตั้งสำนักงานผู้แทนการค้า ณ กรุงโซล เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง เพื่อช่วยสนับสนุน และส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าไทยในเมืองรองต่างๆ ทางตอนใต้ของเกาหลีให้มากขึ้น ได้แก่ เมืองปูซาน อุลซาน แดกู คยองจู แทจอน และเกาะเจจู เป็นต้น

เมืองปูซาน เป็นเมืองรองขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโซล มีประชากรอาศัยอยู่ราว 3.5 ล้านครัวเรือน และเป็นเมืองท่าที่มีการจัดการคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี และใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก ดังนั้น สคต.ณ กรุงโซล จึงเสนอให้มีการจัดตั้ง สำนักงานผู้แทนการค้า ณ เมืองปูซาน ขึ้น ณ เมืองปูซาน ในเดือนมีนาคม 2564 มี ผู้อำนวยการ คือ Mr. Sung Hoon Kang เป็นผู้บริหารสำนักงานฯ โดยมีที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง ตรงข้ามกับอาคารแสดงสินค้า BEXCO เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าที่สำคัญ ได้แก่ งานแสดงสินค้า เกมส์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี G Star และงานแสดงสินค้าอาหารทะเล เป็นต้น

นางสาววิลาสินี โนนศรีชัย ผอ.สคต.ณ กรุงโซล ได้กล่าวว่า การตั้ง สำนักงานผู้แทนการค้า ณ กรุงโซล ขึ้น ณ เมืองปูซานนั้น จะมีส่วนช่วยสร้างกิจกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าไทย ในเมืองรอง ในเขตตอนใต้ได้อีกมาก นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในเมืองปูซาน ได้แก่ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจเกมส์ และภาพยนตร์ บันเทิง ดิจิตอลคอนเทนต์ และร้านอาหารไทย ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารไทย มากกว่า 50 ร้าน จำเป็นต้องมีการสำรวจและสนับสนุนให้ได้รับตรา Thai SELECT มากขึ้น และนอกจากนี้ สำนักงานฯดังกล่าว พร้อมให้บริการแก่นักธุรกิจทั้งไทย และเกาหลี เช่น การจัดกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ การอำนวยความสะดวกในการจัดแสดงสินค้า และการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจการค้าไทย-เกาหลี เป็นต้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล

พฤษภาคม 2564

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

สำนักงานผู้แทนการค้า ณ เมืองปูซาน
Thai Trade Representative, Busan

ชื่อผู้บริหารสำนักงานฯ : Mr. Sung-hoon Kang ตำแหน่ง Director



ที่อยู่ : Centum Square 910, 26, Centum 3-ro,
Haeundae-gu, Busan South Korea (48060)

เบอร์โทรศัพท์: +82 51-923-9205

เบอร์โทรสาร: +82 51-923-9206

E-mail: shkang@thaitrade.kr

website: www.ditp.go.th/korea

